

GẮN KẾT YÊU THƯƠNG cùng NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VNU 2024

NGÀY 13/04/2024, TẠI HÒA LẠC, CÔNG ĐOÀN ĐHQGHN TỔ CHỨC NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VNU NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “HÒA LẠC XANH”. ĐÂY LÀ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN VỚI MONG MUỐN ĐẨY MẠNH SỰ GẮN KẾT GIỮA CÁC CÔNG ĐOÀN VIÊN VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, TRỰC THUỘC ĐHQGHN, GÓP PHẦN QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH, THỨC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ ĐHQGHN TẠI HÒA LẠC.

đô thị đại học 5 trong 1: Trung tâm đào tạo tài năng; Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hiện đại; Trung tâm đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế; Đô thị đại học thông minh, hiện đại; Trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo nghiên cứu.

Sau gần 2 năm quyết tâm xây dựng một đô thị đại học xứng tầm, cho đến nay, tại Hòa Lạc đã có hơn 30 đơn vị thành viên và trực thuộc tới làm việc, với quy mô đào tạo hơn 6.000 sinh viên. Dự kiến năm 2024, Hòa Lạc sẽ đón 10.000 sinh viên và đáp ứng quy mô 15.000 sinh viên vào năm học 2025 tới đây. ĐHQGHN hướng tới năm 2030 đạt quy mô đô thị 100.000 người với 80.000 học sinh, sinh viên và khoảng 10.000 giảng viên, nhân viên.

Sự kiện Ngày hội Gia đình VNU 2024 thu hút hàng nghìn thành viên là viên chức, người lao động và người thân công đoàn viên trong ĐHQGHN tham dự, trở thành một sân chơi bổ ích dành cho gia đình nhỏ của các thành viên trong đại gia đình lớn ĐHQGHN. Tại đây, các công đoàn viên và người thân của họ được trải nghiệm và tham gia nhiều trò chơi sôi nổi, thú vị như: giao lưu thể thao với các phần thi vận động, kéo co, ném bóng, nhảy bao bố...

Ngày hội Gia đình VNU năm nay cũng nhận được sự ủng hộ và góp mặt của các khách mời là diễn viên, nghệ sĩ, doanh nhân và nhà báo... cùng tham gia trải nghiệm các hoạt động thú vị



➔ MINH TÙNG

Chu tịch Công đoàn ĐHQGHN Nguyễn Thị Thảo chia sẻ, sau một năm kể từ Ngày hội Gia đình lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc, cho tới thời điểm hiện tại, ĐHQGHN đã có nhiều chuyển biến tích cực về số lượng sinh viên, đồng thời có được một khuôn viên xanh mát, tiện ích và hiện đại. Để có được thành tích đó là sự chung tay góp sức, tình yêu và tâm huyết của mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động đang làm việc tại ĐHQGHN mà phía sau họ là gia đình, hậu phương vững chắc giúp họ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sự kiện Cơ quan ĐHQGHN chuyển tới làm việc tại Hoà Lạc vào ngày 19/5/2022 là một mốc son thể hiện quyết tâm của ĐHQGHN trong việc xây dựng một đô thị đại học xứng tầm, một



đình VNU năm 2024 cũng là một sự kiện văn hóa lớn trong ĐHQGHN nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam nói chung và gia đình cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN nói riêng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân đã gửi lời chúc mừng tới Công đoàn ĐHQGHN khi đã tổ chức thành công chương trình Ngày hội Gia đình VNU 2024. Đây là một sân chơi lí tưởng, đầy tính sáng tạo, tiên phong cho ý tưởng tổ chức các ngày hội gia đình tại các trường đại học. Ông cho biết, không gian xanh tại Hòa Lạc đã tạo nên một môi trường học thuật lí tưởng, đào tạo gắn liền với các trải nghiệm thực



của chương trình.

Bên cạnh đó, các công đoàn viên cùng các thành viên trong gia đình được trở tài qua hoạt động thi nấu ăn và cắm hoa về chủ đề "Gia đình". Các thành viên nhí được thỏa sức thể hiện tài năng của bản thân qua các hoạt động thi kể chuyện, thuyết trình về sách và được thăm quan, check-in các địa điểm đẹp trong khuôn viên Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Đặc biệt hơn cả, các thành viên cùng nhau thưởng thức bữa trưa vui vẻ với những món ăn bổ dưỡng do chính các đầu bếp tài hoa của đơn vị mình trở tài tại gian hàng.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải cho biết, đây là năm thứ hai Công đoàn ĐHQGHN tổ chức Ngày hội Gia đình VNU. Sự kiện là dịp để 32 công đoàn cơ sở thành viên và gia đình có dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, kết nối kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ngày hội Gia

tiễn, khẳng định ĐHQGHN hơn cả một đại học.

Điểm mới của ngày hội năm nay, song song các chương trình văn nghệ, cuộc thi ẩm thực thì số lượng các gian hàng dành cho sinh viên ĐHQGHN được chú trọng, gia tăng về số lượng nhằm tăng tính sáng tạo của người học như trình diễn thời trang tái chế, giao lưu thể thao... Ngoài ra, ngày hội cũng có các hoạt động về gian hàng hội chợ của đơn vị và một số sản phẩm hợp tác của doanh nghiệp, với các sản phẩm đặc trưng, nhiều chương trình khuyến mại. Các gian hàng với hoạt động tô tượng, vẽ tranh, kể chuyện, đọc sách... sẽ là điểm đến thú vị dành cho các bé.